

## เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรชะลอตัวจากการหยุดงานประท้วง



ในช่วงปีที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยเป็นอย่างมาก ทั้งจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น จนส่งผลให้หลายองค์กรมีการนัดหยุดงานประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่มอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับอัตราเงินเฟ้อ โดยมีการหยุดงานประท้วงในหลายกลุ่มสาขาอาชีพโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการให้บริการสาธารณะ เช่น ระบบขนส่งมวลชน ข้าราชการ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ รวมไปถึงครู ซึ่งมีการสลับสับเปลี่ยนกันนัดหยุดงานจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในสหราชอาณาจักรตลอดช่วงปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 13 เมษายน สำนักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (Office for National Statistics – ONS) ได้แถลงว่า ภาพรวมเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรในช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 0.1% ทั้งนี้ ผลจากการนัดหยุดงานประท้วงของครู และข้าราชการในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้ GDP ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เติบโตขึ้นเพียง 0.0% โดยเฉพาะการนัดหยุดงานของครูส่งผลให้ DGP ด้านการศึกษาลดลงถึง 1.7% ซึ่งถึงแม้ว่าในภาคการก่อสร้างจะมีการเติบโตขึ้นเนื่องจากมีโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมเพิ่มมากขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ IMF ได้มีการส่งสัญญาณเตือนว่าสหราชอาณาจักรนับเป็นประเทศที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจแย่ที่สุดในโลกปีนี้ ซึ่งเศรษฐกิจมีการหดตัวลงถึง 0.3% ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์มีความเห็นว่าเศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรน่าจะเริ่มดีขึ้นในช่วงปลายปี และเห็นว่าสหราชอาณาจักรอาจหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้จากการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ของธนาคารกลางเมื่อเดือนที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน ห้างค้าปลีก Tesco ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกกว่า 27% ในสหราชอาณาจักรได้ประกาศว่า จากผลของค่าดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนในการลงทุนธุรกิจ และปริมาณขายที่น้อยลง ส่งผลให้ Tesco มีผลกำไรในช่วงปีก่อนหน้า (ก่อนชำระภาษี) ลดลงเหลือเพียง 1 หมื่นล้านปอนด์ ลดลงครึ่งหนึ่ง จาก 2 ล้านปอนด์ในปีก่อนหน้า ซึ่งได้รับผลกระทบจากการรัดเข็มขัดของผู้บริโภค

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มการตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

Call Center 1169  
www.ditp.go.th  
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
563 ถนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000

สำนักงานส่งเสริมการค้าใน  
ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน  
11 Hertford Street, Mayfair,  
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749  
e-Mail :  
info@thaitradelondon.com

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เห็นว่า การจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชย์ (Coronation) ในช่วงเดือน พฤษภาคม จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากถึง 1 พันล้านปอนด์ ซึ่งถึงแม้ภาครัฐจะต้องมีการใช้จ่ายถึง 200 ล้าน ปอนด์ในการจัดเตรียมงาน แต่ภาคการบริการทั้งการท่องเที่ยว และการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าวจะ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งการเฉลิมฉลองในช่วง Platinum Jubilee ในปี 2022 มีส่วนช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจมากถึง 6.37 พันล้านปอนด์ในช่วงเวลาดังกล่าว

ที่มา: BBC News/ The Guardian และ ITVX

### ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สศต.

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรยังคงส่งผลให้ผู้คนยังคงรัดเข็มขัดและปรับพฤติกรรม การบริโภคเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจยังคงเป็นความไม่แน่นอนในการนัดหยุดงานประท้วง ของผู้ให้บริการต่างๆ ที่ยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรยังคง มีความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของผู้คนในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่จะถึง เนื่องจากพระราชพิธี บรมราชาภิเษก (Coronation) จะช่วยกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายทั้งในภาคการบริการ ทั้งร้านอาหาร และโรงแรมที่พัก รวมถึงการจับจ่ายสินค้าในการเฉลิมฉลอง ซึ่งถือว่าเป็นพลัง soft power ที่สำคัญของสหราชอาณาจักรที่มีส่วนช่วย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ทั้งนี้ สศต.เห็นว่า ผู้คนในสหราชอาณาจักรให้ความสำคัญในการจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาส สำคัญต่างๆ และพร้อมจับจ่ายใช้สอย ดังนั้น การนำเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลอง หรืองานรื่นเริง ทั้ง อาหาร เครื่องดื่ม และช่างของเครื่องใช้ในการประดับเป็นกลุ่มสินค้าที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทยในการทำ ตลาดในสหราชอาณาจักร

---

สรุปโดย สศต. ลอนดอน